



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สารภคสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๔๕๕๕ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๑๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๙๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข พิมพโกวิท)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



ราชบัณฑิตยสถาน

โทร. ๐ ๒๒๖๖ ๔๕๖๖

1515, 1547, 15481



บันทึกข้อความ

ได้ส่งเอกสาร

สพ.ป. ๑๐๓

รพ. / มอ.

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/พ.๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

สพ.ป. ๑๐

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๕-๑๐๖

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน และให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมประชุมและรายงานผล

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ให้ สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

๑๕-๑๐๖

๑๕-๑๐๖

๑๕-๑๐๖

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว) รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ (๑) สถานการณ์ภายในประเทศ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ จำนวน ๖๐ จังหวัด โดยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อภายในประเทศส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขณะที่ไม่แสดงอาการและมาตรการตรวจโรคเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ภาพรวมในรอบสัปดาห์มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อลดลง หลัง ศบค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดต่าง ๆ กำหนดมาตรการและร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด (๒) ควรเฝ้าระวังกรณี Human Rights Watch แดงลงรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกในประเด็นแรงงานเมียนมาในไทย ถูกวิจารณ์และสร้างความเกลียดชังโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในประเทศ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยแทรกซ้อนต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในระยะต่อไป</p>	
๒	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ) ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงเวลาหลังจากที่ ศปก.ศบค. ได้เน้นย้ำสำหรับการปฏิบัติในห้วงต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ ให้แต่ละจังหวัดเพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่เสี่ยง รวมถึงกิจการ/กิจกรรมและกลุ่มบุคคลที่เสี่ยง โดยกำหนดกรอบการปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ หากยังปฏิบัติไม่แล้วเสร็จให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าดำเนินการเสร็จสิ้น ๒. ขอให้ ศปม.ตร. และชุดตรวจผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมได้สำรวจกิจการ/กิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาสั่งปิดไปแล้ว หากพบว่า สถานการณ์ในพื้นที่นั้นคลี่คลายลงหรือสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง อาจพิจารณาให้เปิดกิจการ/กิจกรรมได้เป็นรายการมีไป ๓. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ Key messages ที่ว่า สมดุลวิถีชีวิตใหม่ ฝ่าโควิดไปด้วยกัน โดยรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ เน้นย้ำ ๓ มาตรการหลัก ได้แก่ (๑) การลดค่าใช้จ่าย (๒) การเสริมสภาพคล่อง (๓) มาตรการสำหรับผู้ใช้แรงงาน สำหรับการเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประชาชนโดยทั่วไปให้พิจารณาแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเป็นหลัก 	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทพ. กอ.รรมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๓	<p>การหารือและการประสานการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์บริเวณชายแดนด้านตรงข้ามกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยบริเวณแนวชายแดนติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอาจส่งผลให้มีชนกลุ่มน้อยหนีภัยการสู้รบเข้ามาในเขตแดนไทย ประกอบกับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของคนไทยที่ทำงานในสถานประกอบการในเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณรอยต่ออำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และจากแขวงบ่อแก้ว ไกล่พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เนื่องจาก สปป.ลาว กำลังพิจารณาปิดสถานประกอบการบริเวณดังกล่าว จึงประสานการปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้เข้มงวดกวดขันเรื่องการลาดตระเวนและเข้าตรวจตามพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ล่อแหลมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองหรือตำรวจในพื้นที่ สนับสนุนจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบและควบคุมการคัดกรอง ๒. จัดชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเพื่อปฏิบัติการกิจในการลาดตระเวนทางอากาศ และสนับสนุนด้านการข่าว เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๓. ให้เข้มงวดกวดขันเรื่องการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนใน ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประสานและสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 	<p>ศปม.ทบ</p> <p>ศปม.ทอ</p> <p>ศปม.ตร</p> <p>นทพ.</p>
๔	<p>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงเป้าหมายในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อประโยชน์ในการติดตามและแจ้งเตือนกรณีที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ๒. เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจำเป็นต้องมีมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓. เน้นย้ำเรื่องการตรวจเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เช่น แรงงานต่างด้าว บุคคลในสถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น ในเบื้องต้นให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ หากยังปฏิบัติไม่แล้วเสร็จให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเชิงรุกด้วย เนื่องจากถือเป็นความเร่งด่วนอันดับแรก โดยในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะมีการประเมินผลเพื่อปรับมาตรการให้เหมาะสมต่อไป ๔. เน้นย้ำเรื่องการติดตามข่าวสารและการให้ความสำคัญกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะทางด้านตะวันตก เนื่องจากในบางพื้นที่เป็นค่ายผู้ลี้ภัย ทั้งนี้ จุดใดที่มีความเสี่ยงหรืออยู่อย่างแออัดให้แจ้งเตือนด้วยเพื่อการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๕. สำหรับการสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงมหาดไทย สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฝายความมั่นคง ยินดีให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายและทรัพยากร เช่น การใช้พื้นที่ในค่ายทหารหรือ ค่ายลูกเสือในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะต้องศึกษาในรายละเอียดของพื้นที่ ความเหมาะสม สำนวความพร้อมและความเป็นไปได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ศบค. ขอให้ แต่ละจังหวัดเตรียมไว้เป็นแผนเผชิญเหตุกรณีที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งหากต้องการ ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเสนอขอได้ ตามสายงานเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป</p> <p>๖. ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันกองทัพไทย ยังคงมี การประชุมฯ ตามปกติ เนื่องจากจะรับทราบสถานการณ์การตรวจเชิงรุกร่วมกัน</p>	